



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จะทำการสอบราคาจ้าง
เหมาก่อสร้างงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป
๕๓๓๗ บ้านสันชีเหล็ก หมู่ ๑๐ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑) ราคากลางงานก่อสร้าง ๘๓๗,๐๐๐.- บาท
(แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่
มพ.๐๖๕/๒๕๕๙ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ และ
ในกรณีที่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคาสูงกว่าปริมาณงาน และราคากลางขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่พริก ผิดปกติเกินกว่าความเป็นจริงผู้เสนอราคาจะต้องปรับลดให้ถูกต้อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน) ในวงเงินไม่น้อยกว่า

เป็นเงิน ๓๓๔,๘๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่พริก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุงบชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบฯ และรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบฯและรายการ ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นของ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นของ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอแม่พริก ชั้นที่ ๑ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก)

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอแม่พริก ชั้นที่ ๑ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก)

สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท

ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๒๙-๙๖๘๒ หรือดูรายละเอียดที่ www.maephrik.net

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายณอมชัย ทิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก